



ข่าวสำนักงาน ป.ป.ช.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
361 ถนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนทบุรี จังหวัดนทบุรี 11000

ข้อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

ศูนย์ข้อมูล ป.ป.ช.

1205



www.nacc.go.th

ป.ป.ช. ลงพื้นที่ ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง เพื่อกำกับติดตามการประเมิน ITA ของอำเภอ ปี 2567

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 นายทวิชาติ นิลกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมด้วยนางสาวอภิสรญา พัดเกร็ด ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 (Site Visit) กำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ทั้งนี้ นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอควนกาหลง พร้อมทั้งผู้แทนจากส่วนราชการประจำอำเภอได้เข้าร่วมรับฟังและถามคำถามประเด็นในส่วนที่รับผิดชอบของการประเมิน ITA ของอำเภอดังกล่าว

วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการประเมิน ITA ในประเด็นความคืบหน้าการเก็บข้อมูลตามเครื่องมือการประเมิน ITA ทั้ง 3 เครื่องมือ ประกอบด้วย 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับทราบการรายงานผลความก้าวหน้าของอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล รวมถึงทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด ในการดำเนินงานตามการประเมิน ITA ของอำเภอ โดยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำเนินงานมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งในส่วนของการเก็บข้อมูล IIT ข้อมูล EIT และให้ข้อสังเกตการจัดทำ OIT ในประเด็นที่ทางอำเภอต้องปรับปรุง และพัฒนาเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ครบทั้ง 30 ประเด็นข้อมูลที่กำหนดให้ทางอำเภอต้องเปิดเผย อย่างไรก็ตาม จากการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน ยังพบประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการประเมิน ITA ปี 2567 เช่น บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เนื่องจากการปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่อง จากการโยกย้ายตำแหน่งของผู้รับผิดชอบหลัก นอกจากนี้ คณะเจ้าหน้าที่ยังได้เยี่ยมชมจุดให้บริการจุดประชาสัมพันธ์ การให้บริการ รวมถึงการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชน พบว่า อำเภอควนกาหลงได้ดำเนินการให้บริการประชาชนอย่างเป็นมิตรและมีประสิทธิภาพ

ข้อสัตย์ เป็นธรรม มีอาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

สำนักงาน ป.ป.ช.



Website



Facebook

